

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /UBND-KTTH

Ninh Thuận, ngày tháng 5 năm 2024

V/v đẩy mạnh triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn năm 2024 và nâng cao chất lượng tiêu chí của Bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Kính gửi:

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, hội đoàn thể cấp tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;
- UBND 47 xã.

Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 13/01/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng thực hiện xây dựng nông thôn mới đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã xác định **“Xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả và bền vững”** và **“Xây dựng nông thôn mới phải đảm bảo liên tục, toàn diện, hiệu quả, bền vững và nâng cao”**. Đây là vấn đề có ý nghĩa rất quan trọng và là nội dung cụ thể trong tiến trình cơ cấu lại kinh tế nông nghiệp trên địa bàn nông thôn; việc xây dựng nông thôn mới chính là thực hiện tiên bộ, công bằng xã hội, cải thiện và chăm lo đời sống Nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội bền vững trên địa bàn nông thôn.

Căn cứ Kế hoạch số 4174/KH-UBND ngày 23/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Kế hoạch số 257/KH-UBND ngày 17/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, bất cập trong xây dựng nông thôn mới thời gian qua và phấn đấu thực hiện hoàn thành mục tiêu Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024 (*viết tắt là Chương trình*) và nâng cao chất lượng tiêu chí của Bộ Tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, cơ quan liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ sau:

I. Nhiệm vụ chung

1. Tiếp tục huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, phát huy vai trò của

Mặt trận và các hội, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động để thực hiện hiệu quả 11 nội dung của Chương trình và 06 chương trình chuyên đề trong xây dựng nông thôn mới (NTM) nhằm nâng cao chất lượng đời sống của người dân nông thôn và giải quyết các vấn đề bức xúc, tồn tại trong xây dựng NTM (*môi trường, an toàn thực phẩm, nước sạch nông thôn, phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã, hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp, sáng tạo, thực hiện Chương trình OCOP; chuyển đổi số trong xây dựng NTM, phát triển du lịch nông thôn...*); tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đảm bảo thực hiện đạt mục tiêu Chương trình đề ra.

2. Tiếp tục đẩy mạnh, đa dạng hóa huy động nguồn lực từ nguồn ngân sách nhà nước, vốn tín dụng, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, cộng đồng dân cư,...; lồng ghép nguồn vốn các chương trình, đề án trên địa bàn để thực hiện các nội dung của Chương trình. Tập trung chỉ đạo và ưu tiên nguồn lực hỗ trợ các địa phương phấn đấu đạt chuẩn theo kế hoạch năm 2024; đặc biệt chú trọng đến các tiêu chí, chỉ tiêu khó thực hiện, duy trì như: Thu nhập, Nghèo đa chiều, Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, Tỷ lệ người dân tham gia BHYT, Môi trường và an toàn thực phẩm, QPAN....

3. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các cơ chế, chính sách hiện hành và thường xuyên rà soát, phát hiện kịp thời các bất cập, vướng mắc để đề xuất điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế, trong đó trọng tâm là chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn; có giải pháp tháo gỡ những “nút thắt”, “điểm nghẽn” để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình.

4. Tập trung đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới đảm bảo tính ổn định, bền vững và nâng cao với phương châm “*Xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc*”. Ưu tiên thực hiện các nội dung trọng tâm của Chương trình, nhất là phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân; chú trọng phát triển và củng cố kinh tế tập thể (*ưu tiên hỗ trợ, thành lập HTX ở các xã chưa có HTX*); thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội cho các đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo.

5. Tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành; công tác kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình.

II. Các nhiệm vụ cụ thể

1. Đối với các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo Kế hoạch năm 2024¹

Xây dựng kế hoạch, lộ trình, thời gian và triển khai thực hiện toàn diện các

¹ Các xã: Ma Nôi, Phước Dinh, Phước Hoà (*phấn đấu đạt chuẩn NTM*); Lâm Sơn, Phước Nam, Phước Diêm, Nhơn Hải, Phước Hậu, Phước Sơn, Phước Thái, (*phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao*); Thành Hải (*phấn đấu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu*).

nội dung của Chương trình, tập trung hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt. Cụ thể:

a) Đối với các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới

Tập trung đẩy mạnh phát triển sản xuất và kinh tế nông thôn; triển khai, lồng ghép hiệu quả các dự án sản xuất, các mô hình sinh kế... từ các chương trình, dự án khác trên địa bàn và triển khai hiệu quả các chính sách an sinh xã hội để góp phần nâng thu nhập cho người dân, giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo. Triển khai kế hoạch hỗ trợ nhà ở và tiếp tục vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo nhất là các xã Ma Nới, Phước Hoà. Chỉ đạo và thực hiện tốt công tác giữ gìn an ninh, trật tự xã hội nông thôn, không để xảy ra các vụ án đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn.

b) Đối với các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (*bao gồm các xã phấn đấu đạt chuẩn năm 2023 nhưng chưa đạt*)

Rà soát, hoàn thiện các tiêu chí thuộc Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; đồng thời triển khai thực hiện các tiêu chí nâng cao thuộc Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025, trong đó tập trung hoàn thiện tiêu chí về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn đáp ứng yêu cầu chợ kinh doanh thực phẩm theo quy định; rà soát, đánh giá lại mức đạt chuẩn quốc gia về y tế², trường học theo các quy định mới đảm bảo còn trong thời hạn hiệu lực công nhận. Tiếp tục phối hợp với các ngành, tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT đảm bảo đạt tỷ lệ theo quy định, đặc biệt là các xã có đông bào DTTS như: Lâm Sơn, Phước Hậu, Phước Thái... Chỉ đạo và thực hiện tốt công tác giữ gìn an ninh, trật tự xã hội nông thôn, không để xảy ra các vụ án từ nghiêm trọng trở lên trên địa bàn.

c) Đối với xã Thành Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu

Đây là xã đầu tiên của tỉnh phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu vì vậy Đảng ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể của xã phải quyết tâm, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình, hoàn thành mục tiêu đề ra. Tập trung thực hiện, hoàn thiện các yêu cầu của Bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025, đồng thời lựa chọn 01 lĩnh vực nổi trội phù hợp trong 06 lĩnh vực theo quy định để xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu nổi trội về lĩnh vực lựa chọn. Quan tâm phát triển sản xuất, giải quyết tạo việc làm để tăng thu nhập cho người dân, phấn đấu mức thu nhập bình quân của xã phải cao gấp 1,2 lần mức thu nhập bình quân quy định đối với xã nông thôn mới nâng cao năm 2024.

2. Đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

a) Từng địa phương phải xác định rõ tiêu chí trọng tâm của Bộ tiêu chí nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025 để tập trung chỉ đạo, trong đó chú trọng đến các tiêu chí liên quan trực tiếp về đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

² Quyết định số 1300/QĐ-BYT ngày 09/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về Y tế xã giai đoạn đến năm 2030.

Căn cứ điều kiện thực tế của địa phương, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình trên địa bàn; chỉ đạo, hướng dẫn và đôn đốc, giám sát các xã trên địa bàn xây dựng và triển khai có hiệu quả kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện Chương trình; đồng thời ưu tiên tập trung chỉ đạo và hỗ trợ nguồn lực cho các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024 theo Kế hoạch, kể cả các xã phấn đấu đạt chuẩn năm 2023 nhưng chưa đạt tiếp tục phấn đấu, hoàn thành trong năm 2024.

b) Tập trung triển khai có hiệu quả các giải pháp thúc đẩy giải ngân nguồn vốn thực hiện Chương trình trên địa bàn. Đồng thời có trách nhiệm rà soát, cân đối vốn ngân sách cấp huyện để tham mưu Hội đồng nhân dân cấp huyện bố trí vốn đối ứng từ ngân sách địa phương để thực hiện Chương trình đảm bảo tỷ lệ đối ứng theo quy định. Phát huy tối đa nội lực, huy động các nguồn lực khác như vốn tín dụng, vốn huy động từ các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, công đồng dân cư và người dân để thực hiện Chương trình.

c) Phối hợp với các Sở, ban, ngành phụ trách tiêu chí và địa bàn hỗ trợ các xã phấn đấu đạt chuẩn theo Kế hoạch để tập trung hoàn thiện, đáp ứng các yêu cầu của tiêu chí và hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn trong năm.

3. Đối với các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị phụ trách tiêu chí và hỗ trợ địa phương phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới

a) Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi tiến độ, đôn đốc việc thực hiện Chương trình trên toàn tỉnh; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu sâu kỹ các văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương để tham mưu triển khai, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan áp dụng thực hiện. Tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện Chương trình và tham mưu, đề xuất tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh.

b) Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư: Triển khai kịp thời các quy định của Chính phủ và hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương về đầu tư công nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư công; tham mưu, bố trí cân đối vốn đối ứng từ ngân sách địa phương (*vốn đầu tư phát triển*) thực hiện Chương trình theo quy định.

c) Sở Tài chính: Triển khai kịp thời các văn bản quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính thuộc lĩnh vực quản lý để thực hiện Chương trình; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc thuộc chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền quy định. Đồng thời, nghiên cứu, xem xét, cân đối hỗ trợ vốn đối ứng thực hiện Chương trình đối với các địa phương thực sự khó khăn theo tinh thần chỉ đạo của Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh tại Thông báo số 89/TB-VPUB ngày 08/4/2024 của Văn phòng Ủy ban nhân dân dân tỉnh, trong đó lưu ý huyện nghèo Bác Ái nhằm đảm bảo nguồn vốn thực hiện nội dung của Chương trình.

d) Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan kiểm tra, rà soát chợ nông thôn tại các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và hướng dẫn các xã thực hiện đảm bảo

hoàn thành yêu cầu đạt chuẩn của tiêu chí.

đ) Giao Sở Y tế rà soát, đánh giá lại chuẩn quốc gia về Y tế của các xã trong kế hoạch phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024 đảm bảo đạt yêu cầu theo Quyết định số 1300/QĐ-BYT ngày 09/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế (*lưu ý đến thời hạn công nhận đạt chuẩn quốc gia về Y tế của các xã theo quy định*); chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với các địa phương làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, có giải pháp hỗ trợ nâng cao tỷ lệ người dân tham gia BHYT, nhất là các xã có đồng bào DTTS như: Lâm Sơn, Phước Hậu, Phước Thái....

e) Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan rà soát, đánh giá mức độ đạt chuẩn cơ sở vật chất các trường học trên địa bàn các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024, nhất là các trường đang trong quá trình nâng cấp, chưa được kiểm định, đánh giá.

g) Giao Công an tỉnh chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc tăng cường đấu tranh, phòng ngừa, giảm tỷ lệ tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự nông thôn, không để xảy ra các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, nghiêm trọng trên địa bàn các xã, nhất là các xã phấn đấu đạt chuẩn năm 2024.

h) Giao Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Thuận phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng các chuyên mục, chuyên trang phù hợp, thiết thực để đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Chương trình.

i) Các cơ quan, đơn vị được phân công phụ trách tiêu chí và hỗ trợ các địa phương thực hiện xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 1784/QĐ-UBND ngày 07/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh, nhất là các Sở, ban, ngành phụ trách các xã phấn đấu đạt chuẩn năm 2024³ phải có kế hoạch cụ thể hỗ trợ các xã thực hiện, trong đó tập trung hỗ trợ các tiêu chí chưa đạt để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm; định kỳ hàng quý làm việc với địa phương, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở; báo cáo, đề xuất kịp thời những phát sinh trong quá trình thực hiện Chương trình gửi về Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh (*trước ngày 25 của tháng cuối quý*) để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh.

k) Giao Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh phối hợp với Mặt trận, đoàn thể, các Sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Chương trình; nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của các địa phương trong quá trình triển khai để cùng với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh những giải pháp để chỉ đạo tăng cường, hỗ trợ các địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện; theo dõi,

³ Các Sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Công Thương. Các đơn vị: Ban Dân tộc, Cục Thống kê tỉnh, Tỉnh đoàn Ninh Thuận, Hội Nông dân tỉnh, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Chính sách xã hội.

tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Chương trình theo định kỳ quy định. Đồng thời, khẩn trương rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh (*thông qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp trình*) ban hành Bộ tiêu chí sửa đổi, bổ sung Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 theo quy định tại Quyết định số 211/QĐ-TTg ngày 01/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ; tổng hợp văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương để tổ chức tập huấn và hướng dẫn các địa phương thực hiện, nhất là các tiêu chí, chỉ tiêu được sửa đổi, bổ sung. Hỗ trợ, hướng dẫn các xã xây dựng hồ sơ trình thẩm định xét, công nhận đạt chuẩn theo quy định.

1) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các hội, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tiếp tục đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền, vận động thành viên, hội viên, người dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới nhằm phát huy tinh thần chủ động, tự nguyện, tự giác, cùng hợp tác, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới; tăng cường vai trò giám sát, phản biện xã hội, nhất là việc tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới.

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc tổ chức, triển khai thực hiện đảm bảo hoàn thành mục tiêu kế hoạch Chương trình năm 2024 và nâng cao chất lượng tiêu chí của Bộ tiêu chí nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời báo cáo gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh để tổng hợp báo cáo, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh chỉ đạo giải quyết kịp thời./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBND 47 xã (UBND huyện gửi);
- VPUB: LĐ, TCD, VXNV, KTTH;
- Lưu: VT. HC

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trịnh Minh Hoàng